

ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

เทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรของทาเคดา

ระบบเทคโนโลยีการสรรหาบุคลากรที่ใช้โดยทาเคดา เพื่อบริหารจัดการกระบวนการสรรหาและจ้างงาน รวมทั้งการติดตามการสมัครงาน ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครที่สอดคล้องและตรงกับงานที่สนใจ หรือบริษัททาเคดาสามารถแจ้งให้ผู้สมัครทราบถึงตำแหน่งงานซึ่งสอดคล้องกับทักษะ ประสบการณ์และการศึกษาของผู้สมัคร.

ข้อมูลส่วนตัวที่ทาเคดาเก็บรวบรวม

แม้ว่าเราจะรวบรวมใบสมัครงานและข้อมูลทั่วไป เรายังรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งไม่จำกัด ดังนี้ :

- ชื่อนามสกุลจริง อีเมล และรายละเอียดในการติดต่อ
- รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของท่าน ทักษะ และประสบการณ์
- รายละเอียดการจ้างงานที่ผ่านมาที่ทาเคดา และ/หรือ บริษัทในเครือทาเคดา (ถ้ามี)
- ข้อมูลคำตอบแทน (ถ้ามี)
- รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับท่านในการเข้ามาใช้เว็บไซต์ทาเคดาเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งงาน เช่น IP Address และ Cookies

นอกจากนี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ (ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต หรือร้องขอ): ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพิการหรือบกพร่อง เพื่อการบริหารจัดการและโอกาสที่เท่าเทียมกัน/ การตรวจสอบการต่อต้านการแบ่งแยก

กระบวนการสำหรับข้อกำหนดที่ขอด้วยกฎหมายเบื้องต้น

การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางทาเคดาเป็นสิ่งจำเป็นในการที่ทาเคดาจะเข้าไปจัดการตามคำร้องขอของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาจ้างงานกับท่าน และการดำเนินการในกระบวนการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎหมาย ในกรณีที่ไม่มีกรจ้างงานเกิดขึ้น และไม่มีกรคิดค่านจากท่าน ทาเคดาอาจดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ เพื่อสามารถแจ้งเตือนท่านหากมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้กระบวนการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน จะขึ้นกับความยินยอมของท่าน ซึ่งท่านสามารถยกเลิกความยินยอมที่จะให้ทาเคดาเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเข้ามาที่ทาเคดาในหัวข้อ การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการร้องเรียน ตามที่อยู่ด้านล่าง

ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัว

ทาเคดาจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวในการสมัครงานโดยตรงจากผู้สมัคร นอกจากนี้ทาเคดาอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จากบุคคลอ้างอิงเช่น นายจ้างในอดีต และในกรณีที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลเหล่านี้อาจมาจาก ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทาเคดาจะมีการแจ้งท่านไม่ว่าจะเป็นกรณีของความจำเป็นเกี่ยวกับตำแหน่งงานหรือความสมัครใจ ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เราอาจไม่สามารถดำเนินการต่อในกระบวนการจ้างงาน

ทาเคดาจะใช้ข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ทาเคดาจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

- เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครในการทำงานที่ทาเคดา
- เพื่อโอกาสในการพิจารณาตำแหน่งงาน/จ้างงานในอนาคต
- เพื่อให้ข้อมูลในการทำงานที่ทาเคดา
- เพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้สมัครในเรื่องงานที่สมัครและประสบการณ์การสัมภาษณ์งาน โดยผู้สมัครสมัครใจที่จะตอบแบบสำรวจทางออนไลน์

ทาเคดาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ทาเคดา และ/หรือบริษัทในเครือ จะดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งทางกายภาพ และเทคนิค รวมทั้งจัดระบบการป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน จากการสูญหาย การนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลง หรือการทลายข้อมูลของท่าน

การเปิดเผยและการให้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมผ่านระบบ Workday นี้อาจนำมาเปิดเผย ตรวจสอบ และใช้โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่จะนำข้อมูลนี้มาเปิดเผยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งผู้จัดการที่จะจ้างงานและผู้สัมภาษณ์) ในกระบวนการจ้างงาน

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจนำมาเปิดเผยในเครือบริษัททาเคดา

เพื่อวัตถุประสงค์และสนับสนุนให้ทาเคดาและบริษัทในเครือทาเคดาบรรลุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทาเคดา และ/หรือบริษัทในเครือทาเคดา อาจจ้างให้ผู้ให้บริการ ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือกลุ่มบุคคลที่สาม (“บุคคลที่สาม”) มาดำเนินการในนามทาเคดา รวมทั้งและไม่จำกัด ในกระบวนการของข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ ทาเคดาและ /หรือบริษัทในเครือทาเคดา

อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม ทาเคดาจะกระทำสัญญาที่เหมาะสมกับบุคคลที่สาม เพื่อไม่อนุญาตให้นำข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ไปใช้งาน หรือเปิดเผย

ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญากับทาเคดา หรือในนามของทาเคดา หรือสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวโดยทาเคดาไปยังบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามนี้ อาจเกิดขึ้นภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป และ/ หรือ สวิสเซอร์แลนด์ ไปยังประเทศอื่นที่มีระดับการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามทาเคดา และ/ หรือบริษัทในเครือ จะดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ได้รับการปกป้องที่เพียงพอ

สิทธิของท่าน

ทุกคนใน EU มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ภายใต้ข้อจำกัด และ/ หรือ ข้อกำหนด : สิทธิเหล่านี้ได้แก่ :

- (1)** การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูล และการทำให้ถูกต้อง หรือการลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
- (2)** การมีกระบวนการที่กำหนดขอบเขตหรือการคัดค้านการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้
- (3)** สิทธิในการถือครองข้อมูล หากท่านมีความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง ทุกคนใน **EU** ยังมีสิทธิที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ภายใต้หน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

ระยะเวลาที่ทาเคดาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็น และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย หากการสมัครงานของท่านไม่ได้รับการว่าจ้าง ในทางปฏิบัติ ทาเคดาจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อีกระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายท้องถิ่น ข้อกำหนดตามสัญญา (รวมทั้งข้อกำหนดกับบุคคลที่สาม) และ/หรือ แผนการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กร หลังจากนั้นข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกดำเนินการลบทิ้ง หากการสมัครงานของท่านได้รับการว่าจ้าง ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังข้อมูลพนักงานของท่านต่อไป

การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการร้องเรียน

ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทาสานาข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหรือการลบทิ้ง หรือหากท่านมีความประสงค์จะสอบถามหรือต้องการยื่นข้อร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรูปแบบการปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว โปรดส่งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบุชื่อสกุลของท่าน และรายละเอียดในการติดต่อ (ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่) มายัง:

Data Privacy Office:

Attn: Data Protection Officer

Mailing Address:

Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zuerich), Switzerland

Email Address: dataprivacy@takeda.com

ทาเคดาค่าดำเนินการแจ้งกลับข้อร้องเรียนเหล่านี้ ภายใน 30 วันทำการ ทาเคดาคะหนดไว้ว่า

ข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่นในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวมีความแตกต่างกัน

ดังนั้นเราจึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เกี่ยวกับข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

วันที่มีผล ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561

ประกาศเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

Site Cookies เว็บไซต์งานอาชีพของท่าเคดานี้ ใช้ cookies และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน การเข้ามาใช้เว็บไซต์อาชีพของท่าเคดา ท่านต้องเห็นด้วยกับนโยบายของเรา Privacy Notice, รวมทั้ง Cookies Statement.